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สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่2 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2563 ประชุม
เมื่อวันที ่2 กรกฎาคม 2563 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
วันพฤหัสบดทีี่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องรอยลัจสัมิน ชัน้ แอล โรงแรมจัสมินซิตี ้กรุงเทพมหานคร  
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________ 
 

 นายบัณฑูร สุภคัวณิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท วิจิตร
ภณัฑป์าลม์ออยล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีนางสาววรรณภา ลามค า เลขานกุารกรรมการผูจ้ดัการ รบัหนา้ที่เป็นพิธีกร
ด าเนินการประชุมกลา่วแนะน ากรรมการของบรษัิท รวมทัง้ผูบ้ริหาร เลขานกุารบริษัท ผูส้อบบญัชีและที่ปรกึษากฎหมายของ
บรษัิท ที่มาเขา้รว่มประชมุตามรายช่ือดงันี ้ 
 

1. นายบณัฑรู สภุคัวณิช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่ไดร้บัการมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้
รายย่อย ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน (ประธานในทีป่ระชมุ) 

2. นายวรวิทย ์ชวนะนนัท ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทยา ชวนะนนัท ์  รองประธานกรรมการและเลขานกุารบรษัิท 
4. นายกฤษดา ชวนะนนัท ์  กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายวชัระ ชวนะนนัท ์  กรรมการ 
6. นางศภุลกัษณ ์เตียเสวนากลุ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญ ชี การเงิน และ

ส านกังาน 
7. นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ กรรมการอิสระที่ไดร้บัการมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8. นายรชัดา สงิคาลวณิช กรรมการอิสระที่ได้รบัการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและ

กรรมการตรวจสอบ 
9. นางอภิรดี อรุณพิทกัษก์ลุ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
10. นางสาวธิตินนัท ์แวน่แกว้  ผูส้อบบญัชี (บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั) 
11.  นางสาวตวงพร ศรปีระเทศ  ผูจ้ดัการอาวโุส  

 (บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั) 
12. นายพรพรหม กาญจนจาร ี  ที่ปรกึษากฎหมาย (บรษิัท ลกีลั แอดไวซอรี ่เคานซิ์ล จ ากดั) 
13.  นางสาวศนิศร ีจิรวิสทุธิกลุ  ทีป่รกึษากฎหมาย (บรษิัท ลกีลั แอดไวซอรี ่เคานซิ์ล จ ากดั) 
14.  นางสาวสโรชา เหลา่ศิรริตัน ์  ที่ปรกึษากฎหมาย (บรษิัท ลกีลั แอดไวซอรี ่เคานซิ์ล จ ากดั) 
 
ทัง้นี ้กรรมการของบรษัิทไดเ้ขา้รว่มประชมุครบทกุทา่น 

 
นายบญัฑูร สภุคัวณิช ประธานที่ประชุม กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม พรอ้มกล่าวเปิดการประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ 33 ราย  
ถือหุ้นรวมกันได้ 712,000,014 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 75.74468 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็น 
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ่มขึน้ดงันัน้ จึงมีผูถื้อหุน้
เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 35 ราย ถือหุน้รวมกนั 712,000,214 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.74470 
ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท) 
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จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช ขอใหเ้ลขานกุารกรรมการผูจ้ดัการผูท้  าหนา้ที่เป็นพิธีกรด าเนินการประชุม ชีแ้จงวิธีการ
ลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบพิธีกรชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้ับหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดังนัน้ ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้น 

ที่แตล่ะรายถืออยูห่รอืรบัมอบฉนัทะมา 
 
2. ผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของ

การอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุราย (แมด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท) สามารถลงคะแนนได้

โดยไม่ถือว่ามีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ในส่วนวาระการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทนัน้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี  (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผูถื้อหุน้ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รบัค่าตอบแทนดังกล่าว 

งดออกเสยีงในวาระนี ้

 

3.  เพื่อมิใหเ้ป็นการเสยีเวลาของผูถื้อหุน้ในการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเรยีนถามในทกุๆ วาระวา่ 

จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ท  าหน้าที่ประธานฯ 

ในที่ประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ผูถื้อหุน้ทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามวาระที่เสนอ แต่ถ้ามีผูใ้ด

คัดค้านหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะคัดคา้นหรืองดออกเสียง 

กาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ตอ้งการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกใหไ้ปและขอให ้

ผูถื้อหุน้นัน้ชูมือขึน้เพื่อใหพ้นักงานของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมานับคะแนน ส าหรบัรายที่ไม่คัดคา้นหรือ 

ไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมตัิตามวาระที่เสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนบริษัทจะน า

คะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุมหรือ

ออกเสยีงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

   

 และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี (Good 

Corporate Governance) ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ส าหรับวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน 

เห็ นด้วย  ไม่ เห็ นด้วย  หรืองดออกเสีย ง ลงคะแนนในบัต รลงคะแนนเสียงและส่งให้พนักงาน 

ของบริษัท ไปเก็บเพื่อมานบัคะแนนโดยผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการผูถื้อหุน้จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ 

ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาจะเป็นผู้ได้รบัการเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ 

ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นีใ้หป้ระธาน 

ที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
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4.  ผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุทัง้ดว้ย

ตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญอาสาสมคัรจากท่าน

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 1 ท่านมาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนดว้ย ไดแ้ก่ นางสาวเสาวลกัษณ ์จินพุนัธุ ์ผูเ้ขา้

ประชมุโดยการมอบฉนัทะ 
 
5. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่  3 ถึงวาระที่  5 และ วาระที่  7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้  
อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

วาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจะไมม่ีการลงมติ 

 
เมื่อชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งตา่งๆ 

ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิ ช ขอให้ที่ ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดในส าเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแลว้พรอ้มกับ 
หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีค าถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม ่  
หรือตอ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดงักล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏค าถามหรือขอ้แกไ้ขเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชุม
รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรบัทราบรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 

ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปี 2562 
 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิชขอใหน้ายกฤษดา ชวนะนนัท ์กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงเรือ่งดงักลา่วใหท้ี่ประชมุทราบ 
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 นายกฤษดา ชวนะนันท์  เสนอรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริ ษัท  เก่ียวกับผลการด า เนินงาน 
ของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปต่อที่ประชุม ดงันี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ ้นสดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บรษัิทมีรายไดร้วมจ านวน 1,078.70 ลา้นบาท และมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 47.45 ลา้นบาท 
ดังรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้ 
สง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3)  
 โดยผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศดงันี ้
  ภาวะตลาดโลกปี 2562 
  ในปี 2562มีอปุทานหรือผลผลิตปาลม์น า้มนั 72.27 ลา้นตนั ลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 1.75ลา้นตนัใน
ขณะที่อุปสงคข์องการอุปโภคและบริโภคอยู่ที่ 71.48 ลา้นตนั ลดลงจากปี 2561 จ านวน 1.58 ลา้นตนั ซึ่งเป็นการลดลงใน
อตัราส่วนที่ต  ่ากว่าการลดลงของอุปทานท าใหเ้กิดสต็อกคงเหลือของน า้มันปาลม์ ณ สิน้ปี 2562 อยู่ที่ระดบั 10.48 ลา้นตัน 
ลดลง0.34ลา้นตนั เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในตน้ปี 2562 ประเทศมาเลเซีย มีระดับสต็อกที่สงูจากสิน้ปี 2561 และลดลง
อยา่งตอ่เนื่องจนถึงปลายปี 2562 ที่สต็อกอยูท่ี่ระดบัที่คอ่นขา้งปกติ ซึง่โดยปกติระดบัสต็อกของประเทศมาเลเซียจะอยูท่ี่ประมาณ 
2 ลา้นตนั ดงันัน้เมื่อสต็อกต ่าลงจึงท าใหร้าคาน า้มันปาลม์ดิบปรบัตวัสงูขึน้ นอกจากนี ้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียมีการประกาศนโยบายพึ่งพาตนเองอย่างชดัเจน อนัเนื่องมาจากนโยบายซีโรป่าลม์ออยล ์(Zero Palm 
Oil) ของสหภาพยโุรปในปี 2561 ท่ีด าเนินสืบเนื่องมาจนถึงปี 2562 โดยประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียจะใชพ้ลงังานทดแทน
บี 30 และบ ี20 ตามล าดบั จึงเป็นปัจจยับวกอีกอยา่งหนึง่ที่ช่วยใหร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบปรบัตวัสงูขึน้ 
 
  ภาวะตลาดในประเทศปี 2562 
  ในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณผลปาลม์ประมาณ 16.66 ลา้นตนั ซึ่งท าลายสถิติขอ้มูลของประเทศไทย 
โดยมีการผลติน า้มนัปาลม์ดิบเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคมที่มีผลปาลม์ออกประมาณ 2.07 ลา้นตนั ซึง่ผลิตน า้มนั
ได ้364,779 ตนั ในขณะที่ความตอ้งการใชน้ า้มนัปาลม์ดิบในประเทศอยู่ที่ประมาณ 190,000 ตนั ท าใหร้ะดบัสต็อกเพิ่มขึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยในระหว่างนัน้รฐับาลมีนโยบายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รบัซือ้น า้มนัปาลม์ดิบไดป้ระมาณ 
160,000 ตนั ส าหรบัใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อดูดซบัน า้มันปาลม์ดิบส่วนเกินออกจากระบบ แต่ถึงกระนัน้ระดับสต็อกยังคง
เพิ่มขึน้ จนท าใหร้ฐับาลมีมติใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซือ้น า้มนัปาลม์ดิบเพิ่มในช่วงสิน้เดือนมิถุนายน 
สง่ผลใหร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศสงูขึน้ ท าใหใ้นปี 2562 มีการสง่ออกที่นอ้ยมากจึงท าใหม้ีสต็อกน า้มนัปาลม์ดิบคา้งอยู่
ในประเทศเป็นจ านวนที่คอ่นขา้งมาก และเกิดการคาดเดาตลาดไปในหลายทิศทาง เช่น รฐับาลจะออกมาซือ้น า้มนัปาลม์ดิบจริง
หรือไม่ เนื่องจากหากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะรบัซือ้น า้มนัปาลม์ดิบตอ้งไดร้บัเงินชดเชยจากรฐับาลจาก
การที่น  า้มนัปาลม์ดิบมีค่าพลงังานที่นอ้ยกวา่น า้มนัเตาเป็นตน้ ในขณะที่ระดบัสต็อกของน า้มนัปาลม์ดิบสงูขึน้ ท าใหร้าคาน า้มนั
ปาลม์ดิบไม่ไดส้งูขึน้อย่างที่คาดการณ์ไว ้จนกระทั่งปลายปี 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกมารบัซือ้
น า้มนัปาลม์ดิบ 100,000 ตนั โดยสว่นหนึ่งไดช้ะลอการสง่สินคา้มาในตน้ปี 2563 อีกทัง้การผลติลดลงอยา่งต่อเนื่อง ท าใหร้าคา
ปรบัตวัขึน้สงูมากในช่วงปลายปี 2562 แตใ่นขณะเดียวกนัราคาที่สงูขึน้จึงท าใหผู้บ้รโิภคไปใชส้นิคา้ทดแทนอยา่งน า้มนัถั่วเหลอืง 
สง่ผลใหอ้ปุสงคต์อ่น า้มนัปาลม์เริม่ลดลง 
  ดา้นอุปทาน ในปี 2562 ที่มีผลปาลม์ออกมาเป็นจ านวนมาก น า้มนัปาลม์ดิบท่ีสามารถสกดัไดจ้ึงมีจ านวน
มาก เนื่องจากพืน้ท่ีเพาะปลกูที่เพิ่มขึน้จากการท่ีรฐับาลส่งเสริมใหเ้กษตรกรท่ีปลกูยางซึ่งมีราคาตกต ่ามาปลกูพืชชนิดอื่นแทน 
โดยปาลม์น า้มนัเป็นหนึ่งในตวัเลือกที่ดีที่คาดว่าจะมีราคาคอ่นขา้งสงูในระยะยาว ในขณะเดียวกนัผลกระทบจากปรากฏการณ์
เอลนีโญตัง้แต่ปี 2559 ท าใหใ้นปี 2560 เกิดสภาพแวดลอ้มที่ยงัค่อนขา้งแหง้แลง้ จนปี 2562 ที่ผลปาลม์กลบัมาใหผ้ลผลิตเต็มที่ 
ผลผลติผลปาลม์ตอ่ไรจ่ึงเพิ่มขึน้ 
  ดา้นอปุสงค ์ในปี 2562 มีความตอ้งการใชน้ า้มนัปาลม์ดิบประมาณ 190,000 ถึง 200,000 ตนัต่อเดือน ซึ่ง
แบ่งเป็นดา้นบริโภคและพลงังานในสดัสว่นท่ีใกลเ้คียงกนั จนช่วงปลายปี 2562 รฐับาลมีนโยบายหลกัออกมาสองประการ หนึ่ง 
คือ การใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ช่วยปรบัสมดลุของน า้มนัปาลม์ โดยการซือ้น า้มนัปาลม์ดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อน า้มนัปาลม์ในตลาดมีสต็อกที่สงูเกินกว่าความตอ้งการใช ้สอง คือ นโยบายเก่ียวกับไบโอดีเซลที่เริ่มมี
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ความชดัเจน โดยจะใชไ้บโอดีเซลเป็นตวัสรา้งสมดลุน า้มนัปาลม์ในปี 2563 ซึง่ก่อนหนา้นีป้ระเทศไทยมีน า้มนัไบโอดีเซลบี 7 เป็น
น า้มนัพืน้ฐาน แต่ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2562 รฐับาลประกาศว่าจะใชน้ า้มนัไบโอดีเซลบี 10 เป็นน า้มันพืน้ฐานแทน แต่ความ
กงัวลจากสว่นผสมของน า้มนัปาลม์ที่มากขึน้ว่าจะสามารถใชก้บัเครือ่งยนตไ์ดห้รือไม ่ท าใหผู้ผ้ลิตไบโอดีเซลตอ้งผลิตไบโอดีเซล
รูปแบบใหม่ที่มีความสะอาดมากขึน้เพื่อใหส้ามารถใชก้บัเครื่องยนตท์ี่มีหวัฉีดที่ละเอียดได ้และในขณะเดียวกนัในปี 2562 ไดม้ี
การส่งเสริมใหใ้ชน้  า้มันไบโอดีเซลบี 20 และบี 100 เพื่อใหม้ีการดูดซับน า้มนัปาลม์ดิบส่วนเกินใหไ้ดม้ากที่สดุ ซึ่งเป็นที่มาที่
รฐับาลตอ้งการใหปี้ 2563 เป็นปีที่มีการปรบัสมดลุของน า้มนัปาลม์ 
   
  ผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2562 
  บริษัทต้องการสรา้งความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบทั้งด้านปริมาณ ราคา และคุณภาพ ในปี 2562 บริษัท
สามารถรบัซือ้ผลปาลม์ไดม้ากกว่าปี 2561 รอ้ยละ 18.48 อาจกลา่วไดว้่าบรษัิทมีการด าเนินงานท่ีดีขึน้ แตปั่จจยัหลกัเป็นผลมา
จากปี 2562 มีผลผลิตปาลม์น า้มนัเพิ่มขึน้จากปี 2561 ในสว่นของอตัราการใหน้ า้มนั (OER) ปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 17.61 
ลดลงจากปี 2561 ที่มีอตัราการใหน้ า้มนัเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 17.70 ในขณะที่จงัหวดัชมุพรมีอตัราการใหน้ า้มนัปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่
รอ้ยละ 17.85 ลดลงจากปี 2561 ที่มีอตัราการใหน้ า้มนัเฉลีย่อยูท่ี่รอ้ยละ 18.18 แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทมีประสทิธิภาพการผลติที่ดี
ขึน้เมื่อเทียบกบัจงัหวดัชมุพร แต่ถึงกระนัน้บริษัทมีอตัราการใหน้ า้มนัท่ีต ่ากว่าคา่เฉลี่ยของจงัหวดัชุมพร เนื่องจากจงัหวดัชุมพร
คิดค่าเฉลี่ยของอตัราการใหน้ า้มนัจากโรงงานสองประเภท ไดแ้ก่ โรงงานหีบรวมที่เป็นโรงงานขนาดเลก็คิดอตัราการใหน้ า้มนัทัง้
เมล็ดนอกและเมลด็ใน ซึ่งมีคา่อยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 27 ถึง 31 ในขณะที่โรงงานหีบแยกที่มีน า้มนัจากเนือ้ปาลม์สว่นนอกเทา่นัน้ 
มีคา่เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 17 ถึง 18 
  ดา้นประสิทธิภาพการผลติ โรงงานมีความพรอ้มในการผลติ สะทอ้นจากปรมิาณผลปาลม์ที่เขา้สูก่ระบวนการ
ผลิต ในปี 2562 มีผลปาลม์ที่ใชใ้นการผลิต 42,462 ตนั ในเดือนเมษายน และเพิ่มขึน้เป็น 51,956 ตนั ในเดือนพฤษภาคม ซึ่ง
บรษัิทมีศกัยภาพและความพรอ้มในการผลิตไดอ้ยา่งตอ่เนื่องเมื่อมีปรมิาณผลปาลม์เพิ่มขึน้ โดยในปี 2562 มีปรมิาณผลปาลม์ที่
เขา้สูก่ระบวนการผลติเพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 18.21 
  ในปี 2562 บริษัทมีสต็อกน า้มันปาลม์ดิบในเดือนพฤษภาคมอยู่ 11,688 ตัน ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนขา้งสูง 
เนื่องจากการรบัสินคา้ของลกูคา้ถกูชะลอตวัออกไป ท าใหต้่อมาสต็อกน า้มนัปาลม์ดิบลดลงอย่างมากในเดือนมิถนุายนเหลือ
เพียง 4,175 ตนั บรษัิทซึง่ไมไ่ดม้ีนโยบายสต็อกน า้มนัปาลม์ดิบเพื่อการเก็งก าไร แต่จะมีการเรง่หรอืชะลอการส่งสินคา้จากปัจจยั
ภายนอก (ไมใ่ช่อปุสงคแ์ละอปุทาน) ที่มากระทบ เช่น นโยบายของภาครฐัที่ใหก้ารไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขา้มา
ช่วยปรบัสมดลุน า้มนัปาลม์โดยการซือ้น า้มนัปาลม์ดิบไปผลติกระแสไฟฟา้ การเพิ่มอตัราสว่นของการใชน้ า้มนับี 20 เป็นตน้ 
 
  แนวโน้มอุตสาหกรรมโลกปี 2563 
  ดา้นอปุทาน ช่วงตน้ปี 2563 เมื่อประเทศมาเลเซียใชม้าตรการปิดประเทศ แรงงานไม่สามารถเขา้เก็บเก่ียว
ผลผลิตในแปลงปาลม์ไดอ้ย่างเต็มที่ ส่งผลใหอุ้ปทานของน า้มนัปาลม์ของโลกลดลงในระยะสัน้ อีกทัง้ประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซียยงัขาดแคลนแรงงานอยู ่เนื่องจากแรงงานสว่นใหญ่เป็นชาวปากีสถาน เมื่อเกิดการควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั
โควิด-19 โดยการปิดประเทศ ท าใหแ้รงงานไมส่ามารถเดินทางระหวา่งประเทศได ้
  ดา้นอุปสงค ์ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากนโยบายซีโรป่าลม์ออยล(์Zero Palm Oil) ของสหภาพยุโรป โดยในปี 
2563 นีเ้กิดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบต่ออตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ในระยะสัน้ เนื่องจาก
เกิดมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ท าใหอุ้ปสงคล์ดลงอย่างรวดเร็ว ประเทศอินเดียซึ่งเป็นผูน้  าเขา้
น า้มนัปาลม์อนัดบัหนึง่ของโลกยงัคงมีจ านวนผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ท าใหป้ระเทศอินเดียใชน้ า้มนัปาลม์จากสต็อกที่เก็บ
ไว ้แตเ่มื่อประเทศอินเดียเริม่กลบัมาเปิดประเทศอีกครัง้ จึงมีการน าเขา้น า้มนัปาลม์เพิ่มขึน้ สง่ผลใหร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบปรบัตวั
สงูขึน้จาก 2,000 รงิกิตต่อตนั เป็น 2,400 ริงกิตต่อตนั โดยประมาณ นอกจากนีย้งัเกิดการชะลอตวัของนโยบายพลงังานทดแทน 
จากเดิมที่มีการประกาศใชน้ า้มนับี 30 บี 20 และบี 10 ของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยที่ค่อนขา้งชดัเจนตามล าดบั 
โดยประเทศไทยชะลอการใชน้ า้มนับี 10 เป็นน า้มนัพืน้ฐานจากเดือนมีนาคมเป็นตลุาคม 2563 แตค่าดวา่การแพรร่ะบาดของโรค
จะไมส่ง่ผลในระยะยาวมากนกั เนื่องจากยงัมีความจ าเป็นตอ้งใชน้ า้มนัปาลม์ในการบรโิภคอยู ่อยา่งไรก็ตาม อตุสาหกรรมน า้มนั
ปาลม์ยงัมีปัจจยับวกจากจ านวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยคาดว่าจ านวนประชากรโลกจะมีถึง 9 พนัลา้นคน
ก่อนปี 2593 ดงันัน้ คาดวา่อาจไมก่่อใหเ้กิดความกงัวลตอ่อตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ในระยะยาว 
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  นอกจากนี ้ปัจจยัภายนอกอย่างราคาน า้มนัปิโตรเลียมซึ่งเป็นเสมือนราคาขัน้ต ่าของน า้มนัปาลม์ดิบปรบัตวั
ลดลงอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 ซึ่งอาจท าใหร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบลดลงตามไปดว้ย แต่เนื่ องจากน า้มนั
ปาลม์ดิบสามารถใชไ้ดท้ัง้เพื่อการบริโภคและพลงังาน จึงคาดวา่เมื่อผา่นพน้ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั
โควิด-19 แลว้ ทกุประเทศอาจมีความตอ้งการซือ้น า้มนัปาลม์ดิบเพื่อทดแทนสต็อกสนิคา้ที่ใชไ้ปในระหว่างที่ปิดประเทศ อยา่งไร
ก็ตามในภาพรวมปี 2563 คาดวา่จะมีราคาน า้มนัปาลม์ดิบสงูกวา่ปี 2562 
   
  แนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศปี 2563 
  ดา้นอปุทาน ปลายปี 2562 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณว์่าจะมีปริมาณผลปาลม์ที่ใช้
ผลิตทัง้ประเทศในปี 2563 ประมาณ 17.80 ลา้นตนัซึ่งหากคิดอตัราการใหน้ า้มนั (OER) ท่ีรอ้ยละ 18 จะมีปริมาณน า้มนัปาลม์
ดิบ 3.20 ลา้นตนั แต่มีการปรบัปรมิาณผลปาลม์ลงเหลือ 17.40 ลา้นตนั ในปี 2563 เนื่องจากเกิดภาวะภยัแลง้ ท าใหป้รมิาณผล
ปาลม์ที่ใช้ผลิตและอัตราการใหน้ า้มัน(OER) ต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว ้โดยในช่วงตน้ปี 2563 ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 
ผลผลิตปาลม์น า้มนัต ่ากว่าที่คาดการณไ์ว ้1.33 ลา้นตนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.68 แต่โดยสว่นตวัคณุกฤษดาเช่ือว่าปรมิาณผล
ปาลม์ของประเทศในปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 17 ลา้นตนั และอตัราการใหน้ า้มนัคาดว่าจะอยู่ที่รอ้ยละ 17 ถึง 17.50 ดงันัน้ 
อปุทานของน า้มนัปาลม์ดิบจะต ่ากวา่ 3.20 ลา้นตนั 
  ดา้นอปุสงค ์ก าหนดใหภ้าคพลงังานท่ีจะใชบ้ี10 เป็นน า้มนัพืน้ฐาน และบี20 เป็นน า้มนัทางเลือกในปี 2563 
ตอ้งใชน้ า้มนัปาลม์ดิบปีละ 2.20 ลา้นตนั และภาคการบริโภคคาดว่าจะใชน้ า้มนัปาลม์ดิบประมาณ 1.08 ลา้นตนัต่อปี ดงันัน้  
อปุสงคแ์ละอปุทานของน า้มนัปาลม์จะคอ่นขา้งสมดลุกนั แตใ่นปี 2563 เกิดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท าใหอ้ตัราการ
ใชน้ า้มันดีเซลในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวและขนส่งที่ลดลงอย่างมาก จึงเกิดการคาดการณ์ใหม่ว่าในปี 
2563 จะมีความตอ้งการใชน้ า้มนัปาลม์ดิบภายในประเทศส าหรบัภาคพลงังาน 1.70 ลา้นตนั ในขณะท่ีภาคบริโภคคาดว่าจะมี
ความต้องการใช้น า้มันปาลม์ดิบต ่ากว่า 1 ลา้นตัน เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและการปิดกิจการชั่วคราวของ
รา้นอาหารตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ผูผ้ลติยงัสามารถขายน า้มนัปาลม์ได ้แตอ่าจเกิดการชะลอตวัของความตอ้งการใชแ้ละการ
ส่งมอบสินค้าจากภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 โดยปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 
รา้นอาหารเริม่กลบัมาเปิดกิจการอีกครัง้ ความตอ้งการใชน้ า้มนัปาลม์อาจปรบัตวัสงูขึน้ โดยคาดวา่ความตอ้งการบริโภคน า้มนั
ปาลม์ดิบในประเทศจะกลบัสูภ่าวะปกติ (ยกเวน้การบรโิภคของนกัทอ่งเที่ยวที่ลดลง) หากไมม่ีปัจจยัอื่นมากระทบ 
  โดยสรุป ดา้นอปุทาน หากปริมาณผลปาลม์เป็นไปตามที่ส  านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์
ใหม่ ในปี 2563 น า้มนัปาลม์ดิบที่ผลิตไดจ้ะลดลงจาก 3.20 เป็น 3 ลา้นตนั ดา้นอปุสงคม์ีความไม่แน่นอนสูงจากภาวะการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ไมส่ามารถบอกไดว้า่จะกลบัมาเขา้สูภ่าวะปกติเมื่อใด และนโยบายภาครฐัที่ชะลอการด าเนินงานใหบ้ี
10 เป็นน า้มนัพืน้ฐานออกไป โดยคาดว่าความตอ้งการใชน้ า้มนัปาลม์ดิบภายในประเทศของปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 2.50 ถึง 
2.70 ลา้นตนั ซึ่งจะเกิดอปุทานของน า้มนัปาลม์ดิบสว่นเกินประมาณ 0.30 ถึง 0.50 ลา้นตนั รวมกบัสต็อกน า้มนัปาลม์ดิบท่ียก
ยอดมาจากปี 2562 อีก 0.32 ลา้นตนั แสดงวา่รฐับาลตอ้งปรบัสมดลุน า้มนัปาลม์ในประเทศใหก้ลบัมาอยูใ่นภาวะปกติ โดยตอ้ง
เพิ่มการใชน้ า้มนัไบโอดีเซล ใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซือ้น า้มนัปาลม์ดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึน้ หรือ
หากรฐับาลไม่มีความพรอ้มในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมน า้มันปาลม์ เนื่องจากลงทุนในการช่วยเหลือประชาชนและกระตุน้
เศรษฐกิจในภาวะวิกฤตจากเชือ้ไวรสัโควิด-19 เป็นจ านวนมากแลว้ รฐับาลอาจจะตอ้งปรบัสมดุลของน า้มันปาลม์โดยการ
สง่เสริมการสง่ออก ดงันัน้ อตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ในประเทศจะขึน้อยู่กบัความเร็วในการรับรูน้โยบายของภาครฐัเพ่ือใหท้ราบ
แนวโนม้ของอตุสาหกรรมและสามารถปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีค าถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่ มเติมหรือไม่ 
ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม รายไดข้องบรษัิทมาจาก 2 ส่วน คืออตุสาหกรรมอาหารและพลงังาน ขอสอบถามว่าสดัสว่นของบรษัิทในปัจจุบนัเป็น
อยา่งไร และแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
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ค าตอบ การที่จะแยกสดัส่วนที่ชัดเจนออกมานัน้ค่อนขา้งยาก เนื่องจากบริษัทไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตไบโอดีเซล และไม่มีโรงกลั่น 
ลกูคา้ที่ซือ้ไปนัน้ไม่ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์นการซือ้ อาจซือ้ไปผลิตเป็นพลงังานหรือท าอาหารก็ได ้สว่นจะเป็นไปในทิศทางใด
มากกวา่กนันัน้ขึน้อยูก่บัราคา ตวัอยา่งเช่น ปลายปี 2562 มีการเตรยีมความพรอ้มที่จะเป็นบี10 ท าใหโ้รงงานท่ีผลติไบโอดีเซล
เปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งรฐับาลก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ท าใหใ้นขณะนัน้เกิดการซือ้น า้มนั
ปาลม์ดิบเป็นจ านวนมาก คาดวา่จะน าไปใชท้ดลองผลติบี10 
จากนัน้เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2563 รฐับาลก าหนดวา่ ผูผ้ลติไบโอดีเซลรูปแบบเก่า (บี100) จะตอ้งไมม่ีสต็อกน า้มนัปาลม์ดิบเก่า
แลว้ และตอ้งเปลี่ยนเป็นน า้มัน บี10 รูปแบบใหม่ทัง้หมด ท าใหท้ราบว่าในช่วงปลายปี 2562 นัน้ส่วนใหญ่น า้มนัปาลม์ถูก
น าไปใชใ้นภาคพลงังาน ซึง่ในปีที่แลว้และปีที่ผา่นมานัน้บรษัิทขายใหก้บัภาคบรโิภคมากกวา่ภาคพลงังาน 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ก าลงัการผลติหรอืก าลงัการสกดัของบรษัิทเป็นอยา่งไร และใชก้ าลงัการผลติเต็มก าลงัหรอืไม่ 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ ปัจจบุนับรษัิทปิดโรงงานทุง่คาชั่วคราว ท าใหก้ าลงัการผลติอยูท่ี่ 120 ตนัต่อชั่วโมง ถา้หากผลปาลม์ออกมาก โรงงาน
อื่นไม่สามารถรบัไหว คาดวา่บริษัทจะสามารถรบัได ้ในปี 2562 มีคู่แข่งเพิ่มขึน้มาซึ่งอยู่ในจงัหวดัชุมพร มีก าลงัการผลิตอยู่ที่ 
90 ตนัตอ่ชั่วโมง ท าใหม้ีการแขง่ขนัทางราคาเพิ่มขึน้ แตบ่ริษัทมีปรมิาณผลปาลม์เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2561 และไม่ไดใ้ชก้าร
ผลติเต็มก าลงั 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ขอสอบถามเก่ียวกบัค าสั่งศาล บรษัิทจะจดัการอยา่งไร 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ ศาลยงัคงมีค าสั่งคุม้ครองอยู ่และบรษัิทด าเนินการตามที่ศาลสั่ง 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ก าลงัการผลติของโรงไฟฟา้สามารถผลติใหไ้ดม้ากขึน้หรอืไม ่เนื่องจากรายไดส้ว่นหนึง่มาจากการขายไฟฟา้ และบรษัิท
ไดน้ าไฟฟา้ที่ผลติมาใชห้รอืไม่ 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ ขึน้อยูก่บัปรมิาณผลปาลม์ที่เขา้สูโ่รงงาน เพราะบรษัิทไมส่ามารถรบัน า้มาเป็นวตัถดุิบใหโ้รงไฟฟา้ไดบ้รษัิทพยายามที่
จะปรบัปรุงมาโดยตลอด ทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตแก๊สใหม้ากขึน้ และเตรยีมเครือ่งจกัรใหม้ีความพรอ้มที่สดุ  โดย
บรษัิทใชไ้ฟในโรงผลติกระแสไฟฟา้ สว่นท่ีเหลอืน าไปจ าหน่าย 
 
คุณปิยธิดา สุขจันทร ์ผู้ถอืหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ 
ค าถาม ท่านเห็นดว้ยหรอืไมว่า่อตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์เป็นธุรกิจไรอ้นาคต (Sunset Industry) อย่างต่อเนื่องไปอีกสามถึงหา้
ปี 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ ผมยงัคงมีมมุมองวา่อตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์เป็นอตุสาหกรรมที่ดีนะครบัแตท่ัง้นีธุ้รกิจตอ้งมีความรว่มมือกนัในหลาย
สว่นมากพอสมควร ในช่วงที่ผ่านมา ความรว่มมือระหว่างโรงงาน ภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาครฐัยงัคงมีความ
รว่มมือที่นอ้ย ประกอบกบัในปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงที่ท าใหธุ้รกิจหยุดชะงกั (Business Disruption) เกิดขึน้อยา่งรวดเรว็มาก
ครบั ภาคธุรกิจตา่งๆก็เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็มากเช่นกนั  
ผมเช่ือวา่ขึน้อยูก่บัการปรบัตวัของอตุสาหกรรมและบรษัิทครบั วา่ธุรกิจมีความสามารถในการปรบัตวัไดด้ีมากนอ้ยเพียงใดผม
มองวา่ในอนาคตอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์อาจจะเป็นธุรกิจไรอ้นาคตแคช่ั่วคราว แต่ในระยะยาวจะเป็นอตุสาหกรรมที่มีความ
เจริญเติบโตสงู (Sunrise Industry) เนื่องจากพืน้ที่ปลกูปาลม์เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในหลายพืน้ที่ และอายุปาลม์ยงันอ้ย ใน
อนาคตสองถึงสามปีขา้งหนา้ คาดว่าแนวโนม้ผลผลิตปาลม์จะเพิ่มขึน้ สง่ผลท าใหโ้รงงานสกดัน า้มนัปาลม์สามารถด าเนินการ
ผลติไดเ้พิ่มขึน้ครบั 
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นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม คิดวา่สามารถเพิ่มมลูคา่ปาลม์นอกจากการใชใ้นภาคพลงังานและการบรโิภคไดห้รอืไม ่
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ การเพิ่มมลูคา่ปาลม์สามารถท าได ้แต่ปัจจุบนัประเทศไทยมีขอ้จ ากดัในการปลกูปาลม์และท าใหก้ารดึงดดูผูล้งทนุใน
อุตสาหกรรมปลายน า้เขา้มานัน้บริษัทจะตอ้งมีราคาตน้ทุนวตัถุดิบที่สูก้ับต่างประเทศได ้แต่ในปัจจุบันนีร้าคาผลผลิตทาง
การเกษตรยงัมีนโยบายราคาที่สงู เมื่อภาคการเกษตรราคาสงู ราคาน า้มนัปาลม์ดิบก็สงูขึน้ตามภาคการเกษตร ท าใหป้ลายน า้
สูต้า่งประเทศไมไ่ดค้รบั 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ทา่นคิดวา่ปัจจบุนัโรงกลั่นและโรงสกดัมีมากเกินไปหรอืไม ่และปัจจบุนัสดัสว่นท่ีรบัซือ้และปลกูเองเป็นอยา่งไร 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ มากเกินไปครบั สว่นสดัสว่นนัน้บรษัิทรบัซือ้เยอะกวา่ปลกูเอง 
 
นายสมชัย สุชาติเจริญยิง่ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม จากการที่สหภาพยโุรป (EU) รา่งกฎหมายหา้มใชน้ า้มนัปาลม์ในการผลิตเชือ้เพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะน ามาใชเ้ป็น
เชือ้เพลิงรถยนต ์และการใช้น า้มันปาลม์ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น อาหาร เครื่องส าอาง และสินค้าอุปโภคบริโภค 
เนื่องจากสาเหตทุี่ท  าใหก้่อมะเร็ง ประเทศไทยมีขอ้มลูทางวิชาการท่ีสามารถไปโตแ้ยง้หรือไม ่และจากการตอ่ตา้นการใชน้ า้มนั
ปาลม์ท าใหค้วามตอ้งการน า้มนัปาลม์ลดลงไปเยอะหรอืไม่ 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ น า้มนัชนิดต่างๆถา้ใชผิ้ดประเภทจะสามารถท าใหก้่อมะเร็งไดค้รบั แต่การหา้มใชน้ า้มนัปาลม์ของสหภาพยุโรปมี
ขอ้ยกเวน้นั่นคือสหภาพยุโรปมีการส่งเสริมถา้หากเป็นเกษตรกรรายย่อย ส่วนความตอ้งการยังอยู่ในภาวะปกติ มากนอ้ย
เพียงใดก็สามารถขายไดเ้พียงแตข่ึน้อยูก่บัราคาขาย 
 
นายสมชัย สุชาติเจริญยิง่ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ช่วงที่ผา่นมาการวิจยัและพฒันาของมาเลเซีย พยายามที่จะน าน า้มนัปาลม์มาเป็นใชใ้นสนิคา้ออแกนิค ประเทศไทยมี
การสง่เสรมิหรอืมีโครงการท่ีเขา้รว่มกบัรฐับาลที่จะพฒันาประเด็นนีห้รอืไม ่
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ เทคโนโลยีมนัในปัจจุบนันีม้ีครบั เช่น การผลิตเม็ดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ  (Biodegradable 
Plastic) เพียงแตว่า่ในปัจจบุนัราคายงัคอ่นขา้งสงูครบั 
 

   เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการบรษัิทรวมทัง้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้ายงานไวใ้นรายงานประจ าปี 
  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ในรอบปี 2562 รวมทัง้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้ายงานไวใ้นรายงานประจ าปี 
ตามที่นายกฤษดา ชวนะนนัทเ์สนอ 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
  นายบณัฑูร สภุคัวณิช ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทกัษ์กุล ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงินชีแ้จงเรื่องดงักล่าว 
ใหท้ี่ประชมุทราบ 
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  นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด (บริษัท)  
และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษัิท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกันว่าถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้
 
  สนิทรพัยร์วม   1,113  ลา้นบาท 
  หนีส้นิรวม      544  ลา้นบาท 
  สว่นของผูถื้อหุน้      569  ลา้นบาท 
  รายไดร้วม   1,079  ลา้นบาท 
  ตน้ทนุขาย      957  ลา้นบาท 
  คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร    178  ลา้นบาท 
  ขาดทนุสทุธิ        47  ลา้นบาท 
 
  รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท พรอ้มงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชีที่ไดส้่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 
 
รายได ้
 รายไดร้วมของบริษัทลดลงจาก 1,266.09 ลา้นบาท ส าหรบังวดสิน้สดุปี 2561 เป็น 1,078.70 ลา้นบาท ส าหรบังวด
สิน้สดุปี 2562 หรือลดลงในอตัรารอ้ยละ 14.80 เนื่องจากปริมาณขายของน า้มนัปาลม์ดิบและราคาขายของน า้มันปาลม์ดิบ
ลดลงรอ้ยละ 3.12 และ 12.50 ตามล าดบัถึงแมว้า่ปริมาณการขายเมลด็ในปาลม์จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.24 แต่ราคาขายเมลด็ใน
ปาลม์ก็ลดลงรอ้ยละ 38.36 ดงันัน้จึงสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง 
 
ตน้ทนุขายและก าไรขัน้ตน้ 
 ตน้ทนุขายลดลงจาก 1,191.07 ลา้นบาท เป็น 956.58 ลา้นบาท หรอืลดลงในอตัรารอ้ยละ 19.69 ซึ่งสงูกว่าอตัราการ
ลดลงของรายไดท้ าใหส้ดัส่วนตน้ทนุขายต่อรายไดข้องบริษัทปรบัลดลง จากรอ้ยละ 94.07 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 88.68 ในปี 
2562 ดงันัน้ส  าหรบัปี 2562 บริษัทจึงมีก าไรขัน้ตน้ 122.12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 62.79 ท่ีมีก าไรขัน้ตน้เท่ากับ 
75.02 
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
 คา่ใชจ้่ายขายของบรษัิท ลดลงจาก 31.86 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 29.23 ลา้นบาท ในปี 2562 หรือรอ้ยละ 8.27ตาม
ปรมิาณการขายน า้มนัปาลม์ดิบท่ีลดลงรอ้ยละ 3.12 
 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้จาก 116.48 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 123.03 ลา้นบาท ในปี 2562 หรอืเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 
5.62 ซึง่ปี 2562 มีคา่ใชจ้่ายในสว่นของพนกังานเพิ่มขึน้ จากการขยายจดุรบัซือ้ผลปาลม์สด 
 
ก าไรสทุธิ 
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 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส าหรบังวดสิน้สุดปี 2562 เท่ากับ 47.45 ลา้นบาทซึ่งดีขึน้จากปี 2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 
เท่ากบั 92.70 ลา้นบาท เนื่องมาจากสดัสว่นตน้ทนุขายต่อยอดขายปรบัลดลงจากปีก่อนเนื่องจากราคาเฉลี่ยของผลปาลม์สด
ลดลงรอ้ยละ 18.35 
 
สนิทรพัย ์
 บรษัิทมีสินทรพัยร์วม 1,112.90 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,234.57 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 โดยลดลงเท่ากบั 121.67 ลา้น
บาท โดยลดลงในสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ที่ลดลงรอ้ยละ 13.00 จากการตดัจ าหน่ายค่าเสื่อม
ราคา 
 
หนีส้นิ 
 บรษัิท มีหนีส้นิรวม 543.64 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจาก 617.86 ลา้นบาท ในปี 2561 ลดลงเทา่กบั 74.22 ลา้นบาท หรอืคิด
เป็นรอ้ยละ 12.01 สาเหตหุลกัมาจากการช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 88.15 ลา้นบาท ตามการช าระคืนเงินกูป้กติ  
 
สว่นของผูถื้อหุน้ 
 ณ ปี 2562 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั 569.26 ลา้นบาท ลดลงจาก 617.71 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึง่ลดลงตามผล
การด าเนินงาน 
 
กระแสเงินสดของกิจการ 
 ส าหรบัปี 2562 บริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 84.37 ลา้นบาท ถึงแมบ้ริษัทจะมี
ขาดทนุก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวน 43.94 ลา้นบาท และเมื่อบวกกลบัคา่ใชจ้่ายที่ไม่เป็นตวัเงินบรษัิทจะมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้า
ก่อนการเปลีย่นแปลงในทรพัยส์นิจ านวน 176.42 ลา้นบาท ประกอบกบัมีการเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิท่ีส  าคญัดงันี ้การเพิ่มขึน้
ของลกูหนีก้ารคา้จ านวน 16.81 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืที่เพิ่มขึน้ 2.07 ลา้นบาท เจา้หนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้ 2.33 ลา้นบาท  
 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 9.02 ลา้นบาท น าไปใชใ้นการลงทุนซือ้ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
จ านวน 10.75 ลา้นบาท ในการซือ้ทรพัยส์นิในโครงการสนบัสนนุการจดัหาผลปาลม์  
 กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงินจ านวน 77.14 ลา้นบาท ที่น าไปช าระคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน   
 ดงันัน้ท าใหบ้รษัิทมีเงินสดปลายงวดลดลงจากตน้ปี จ านวน 1.80 ลา้นบาท 
 

และทั้งหมดเป็นภาพรวมของงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 
มีความเห็นว่างบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีความถกูตอ้งตามหลกัการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไปและเปิดเผยขอ้มลู
อย่างเพียงพอ ผูส้อบบัญชีของบริษัทไดต้รวจสอบและรบัรองแบบไม่มีเง่ือนไข อีกทัง้ยงัไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่ตอ้งการจะซกัถามเพิ่มเติมหรอืไม ่
ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม จากขอ้มูลในงบการเงินประจ าปี 2562 สดัส่วนของรายไดเ้พิ่มมากขึน้กว่ารายจ่าย ส่งผลใหใ้นปี 2562 บริษัทขาดทุน
ลดลง แตเ่มื่อพิจารณางบการเงินไตรมาส 1/2563 พบว่าตน้ทนุขายสงูขึน้ ในขณะที่รายไดล้ดลง หากเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ในปีก่อน โดยปกติงบการเงินของบรษัิทจะมีก าไรขัน้ตน้ แต่มีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน แตอ่ย่างไรก็ตามบรษัิทยงัมี EBITDA 
เป็นบวก อยากจะสอบถามรายละเอียดว่า เมื่อบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน แต่ยงัคงมีก าไรขัน้ตน้ และ มี EBITDA เป็นบวก 
เพราะเหตใุด 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
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ค าตอบ ถึงแมบ้ริษัทมีผลขาดทนุจากการด าเนิน แต่บริษัทมี EBITDA เป็นบวก โดยเหตผุลหลกัๆเกิดจากการบวกกลบัของค่า
เสือ่มราคาที่มีจ านวน 153 ลา้นบาทตอ่ปี เนื่องจากสนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินกวา่รอ้ยละ 85 เป็นสนิทรพัยถ์าวร 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม บรษัิทมีเกณฑก์ารตดัคา่เสือ่มราคาอยา่งไร 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ บริษัทตัดค่าเสื่อมราคา ตามเกณฑ์นโยบายบัญชีของบริษัท ที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการบัญชีและเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม เกณฑก์ารตดัค่าเสื่อมราคาของบริษัท สงูไปหรือไม่ เพราะหากมีเกณฑก์ารตดัที่สงูเกินไป จะสง่ผลใหบ้ริษัทมีค่าเสื่อม
ราคาที่เกิดขึน้ในแต่ละปีสงู สง่ผลใหบ้ริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ ท าใหบ้ริษัทไม่สามารถปันผลได ้บริษัทมีแนวทางการแกไ้ข
อยา่งไร 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ นอกจากบรษัิทปฏิบตัิตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดแลว้อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมยงัมหีลกัการปฏิบตัิที่ชดัเจน เช่นการ
ประเมินอายกุารใชง้านโดยผูเ้ช่ียวชาญ และที่ส  าคญัการเปลีย่นเกณฑก์ารค านวณคา่เสือ่มราคา เป็นเรือ่งที่ตอ้งยื่นขออนญุาตต่อ
กรมสรรพากร ซึง่ในปัจจบุนัยงัไมพ่บวา่มีการอนญุาตเพื่อรบัการเปลีย่นแปลง 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม บริษัทมีเกณฑใ์นการพิจารณาเมื่อมีการซือ้ขาย ที่ดิน และหรอือปุกรณ ์อย่างไร และจากการรายงานวา่มีการเพิ่มจุดรบั
ซือ้ นัน้มีขัน้ตอนอยา่งไร 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ บริษัทมีเกณฑใ์นการซือ้สินทรพัยถ์าวร หรอืสินทรพัยใ์นของหมวดที่ดิน อาคาร และอปุกณ์ โดยเริ่มจากการคดัสรรผูค้า้
หรอืเลอืกรา้นคา้ ราคา คณุภาพ เพื่อใหไ้ดส้ิง่ที่มีคณุภาพสงูสดุในราคาและอายกุารใชง้านท่ีเหมาะสม สว่นดา้นการขายสินทรพัย์
ถาวร หรือสนิทรพัยใ์นของหมวดที่ดิน อาคาร และอปุกณ ์นัน้ โดยปกติจะไมเ่กิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจ หากแต่รายการท่ีแสดงใน
งบการเงินเป็นเพียงการขายในส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใชง้านได ้หรือ ที่เรียกว่าการ Write Off ของที่เสื่อมสภาพ หรือ ที่
หมดอายกุารใชง้านแต่ถา้เป็นเรือ่งของการสรา้งหรือเช่าจดุรบัซือ้ผลปาลม์สดนัน้ บรษัิทจะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาโดย
คณะกรรมการชุดนีจ้ะมีอิสระต่อการไดเ้สีย โดยมีหนา้ที่ในการคดัเลือกผูร้บัเหมา เปรียบเทียบราคา ตรวจสอบและตรวจรบังาน 
ในกรณีของสรา้งจดุรบัซือ้ นอกจากนีย้งัมีทีมงานในการพิจารณาท าเลที่เขา้ถึงเกษตรกรอีกดว้ย 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ส าหรบัหนีส้ินระยะยาว บริษัทมีแผนในการจดัการหนีส้ินระยะยาวอย่างไร นอกจากนีจ้ากงบการเงินจะเห็นว่าบริษัทมี
การใชต้ั๋วสญัญาใชเ้งิน ซึง่ในปัจจบุนัดอกเบีย้คอ่นขา้งสงู ไมท่ราบวา่บรษัิทมีแนวทางจดัการอยา่งไร 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ในสว่นของหนีส้ินระยะยาว บริษัทใหก้ารติดตามอย่างต่อเนื่อง และจดัสรรการจ่ายช าระหนีต้ามเทอมการช าระมาโดย
ตลอด ซึ่งหนีร้ะยะยาวก็จะหมดภาระในสิน้ปีนีข้องบริษัทใหญ่ และ 2565 ส าหรบับริษัทย่อย ส าหรบัการใชต้ั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่
ผา่นมาบรษัิทมีการบรหิารในสว่นของดอกเบีย้ มีการเจรจากบัธนาคาร เพื่อพิจารณาอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสมมาอยา่งตอ่เนื่อง 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุน้มาด้วยตนเอง 
ค าถาม ส าหรบัสถานการณใ์นปัจจุบนั ท่ีเผชิญในสว่นของ COVID-19 ไม่ทราบว่ามีผลกระทบกบัการจ่ายช าระคืนเงินกูห้รือไม่
อยา่งไรและยงัคงจะจ่ายอยา่งครบถว้นใช่หรอืไม่ 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
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ค าตอบ บริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขธนาคารอย่างเคร่งครดั โดยผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวขอ้งมีการติดตามผลกระทบของ
สถานการณ ์COVID-19 อยา่งตอ่เนื่อง 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ส าหรบัระยะเวลาการเก็บหนี ้หรือการช าระหนี ้เป็นอยา่งไรบา้งเพราะขณะนีม้ีหลายบรษัิทท่ีขอยืดช าระ 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ บริษัทสามารถเก็บหนีไ้ดต้ามก าหนด ไม่มียอดการจ่ายช าระที่เกินก าหนดช าระ เพราะลกูคา้ของบริษัทเป็นลกูคา้ชัน้ดี 
นอกจากยอดขายที่คณุกฤษดาไดเ้รยีนแลว้วา่ อาจจะชะลอลงไป แตถ่า้เป็นลกูหนีย้งัไมม่ีปัญหาในสว่นของการเก็บหนี  ้
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งทางการเงิน ของบรษัิทในปี 2562 ที่แสดงตวัเลขเท่ากบั 0.33 ที่อาจจะดีกว่าปีก่อน แตต่วัเลข
ไมไ่ดส้งู ไมท่ราบวา่จะมีปัญหาเรือ่งสภาพคลอ่งหรอืไม่ 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินมีทีมงานติดตามเพื่อศึกษาโครงสรา้งทางการเงิน อตัราส่วนของสภาพคล่องอาจ
แสดงตวัเลขที่ไม่สงู แต่หากพิจารณาอตัราส่วนของสภาพคล่องยอ้นหลงัไป 3 ปี  จะพบว่ามีสดัส่วนของการเติบโตที่ดีขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม หากพิจารณากระแสเงินสดจากการด าเนินงานปี 2562 แสดงตวัเลขที่ลดลงมาคอ่นขา้งมาก เพราะเหตใุด 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ส  าหรบัปี 2562 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลง เนื่องจากการหมนุเวียนของสนิคา้เพื่อขายในปี 2562 มีสดัสว่นที่
ลดลงจากปีก่อน นอกจากนีบ้รษัิทยงัน าไปเงินไปลงทนุในสนิคา้คงเหลอื โดยจะเห็นวา่สนิคา้คงเหลอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม เหตใุดคา่ใชจ้่ายพนกังานจึงเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ หากเปรยีบเทียบงบการเงินปี 2561 พบวา่ในปี 2562 มีค่าใชจ้่ายพนกังานเพิ่มขึน้ เนื่องจากบรษัิทมีจดุรบัซือ้เพิ่มขึน้ ท า
ใหจ้ านวนพนกังานเพิ่มขึน้ตามจ านวนจุดรบัซือ้ที่เพิ่มขึน้ โดยในไตรมาส 3 –ไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทมีจดุรบัซือ้เพิ่มขึน้จ านวน 8 
จุดรบัซือ้ ดงันัน้ในปี 2562 บริษัทจะมีค่าใชจ้่ายพนกังานส่วนนีเ้ต็มปี แต่ในขณะที่ ปี 2561 บริษัทรบัผิดชอบอยู่ที่ประมาณ 6 
เดือน เมื่อเปรียบเทียบกัน จะท าใหค้่าใชจ้่ายในจุดรบัซือ้เพิ่มขึน้ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานสว่นใหญ่ที่เพิ่มขึน้ ก็จะเป็นสว่นนี ้
ทัง้หมด แตถ่า้เป็นพนกังานสว่นงานอื่น ทัง้ส  านกังานใหญ่และโรงงานยงัคงที่ 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ส าหรบัมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 (TFRS 16 ) เป็นอยา่งไรบา้งมีผลกระทบอะไรบา้ง 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ตอนนีบ้ริษัทน ามาปฏิบตัิและปรบัปรุงในงบการเงินเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งปัจจุบนับริษัท มีจุดรบัซือ้ที่ 25 จุดรบัซือ้ เป็นของ
โรงงาน 2 จุดรบัซือ้ เป็นการซือ้ที่ดิน แลว้ก็สรา้งเอง จ านวน 6 จดุรบัซือ้ ท่ีเหลืออีก 17 จดุรบัซือ้เป็นสญัญาเช่า ซึง่ทัง้ 17 จดุรบัซือ้
ก็เขา้สูม่าตรฐานฉบบัที่ 16 สญัญาเช่า ท่ีก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งท าการบนัทกึสทิธิในการเช่า และ หนีส้นิรอการตดับญัชีซึง่บรษัิทได้
ปฏิบตัิเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มีผลกระทบในสว่นของงบการเงิน ประมาณ 12 ลา้นบาท ทัง้ในสว่นของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดว้ยตวัมลูค่า
ของการเช่าตามสญัญา 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ส าหรบัมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) เป็นอยา่งไรและมีผลกระทบอะไรบา้ง 
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นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ตอนนีบ้รษัิทน ามาปฏิบตัิและปรบัปรุงในงบการเงินเรยีบรอ้ยแลว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เครือ่งมือ
ทางการเงิน (TFRS 9) บรษัิทมีการพิจารณาในการตัง้ส  ารองฯส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ย เนื่องจากมีการใหเ้งินสนบัสนนุกบั
บรษัิทยอ่ย 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ในสว่นของเงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ยไมม่ีหนีเ้สยีใช่หรอืไม่ 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ จากการสอบทานขอ้มลูพบวา่ในอนาคต บรษัิทจะไดร้บัช าระคืน แตท่ี่พิจารณาตัง้ส  ารองไวก็้เพื่อยดึหลกัความระมดัระวงั 
และใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เครือ่งมือทางการเงิน (TFRS9 ) 
 
นายสมชัย สุชาติเจริญยิง่ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม การท่ีผูถื้อหุน้ไมไ่ดร้บัเงินปันผลนัน้ คิดวา่คณะกรรมการควรตอ้งทุม่เทการจดัการบรหิารเพื่อใหเ้กิดก าไร ไมท่ราบวา่ธุรกิจ
น า้มนัปาลม์ดิบในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ขาดทุนหรือไม่ หากรายไดข้องบริษัทไม่ไดเ้พิ่มขึน้มากนกั จะลดค่าใชจ้่ายได้
หรอืไมเ่พื่อใหเ้ป็นบวกในปีหนา้และสามารถจ่ายเงินปันผลได ้
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ จากสถานการณแ์ละภาวะตลาดช่วงปัจจบุนัสง่ผลกระทบตอ่ราคาตลาดโลกมาในระยะหนึง่แลว้ แต่บรษัิทไม่ไดน้ิ่งนอน
ใจและขอนอ้มรบัขอ้เสนอแนะและจะพยายามปรบัปรุงตอ่ไป 
 
  จากนัน้ นายบณัฑูร สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ท่ีประชุมมีค าถามที่ตอ้งการจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่
เมื่อไม่ปรากฏค าถาม จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบริษัท ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และรบัทราบรายงานของ 
ผูส้อบบญัชีตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 
มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถอืหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 712,000,214 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 712,000,214 100.0000 

 
หมายเหตุ ก่อนการลงมตใินวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุน้ที่มาเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มอีกจ านวน 2 

ราย ท าใหม้ีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระ
ที่ 3 เทา่กบั 35 ราย มจี านวนหุน้ทัง้หมด 712,000,214 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.74470 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้
ทัง้หมดของบรษัิท 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
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  นายบณัฑรู สภุคัวณิช ขอใหน้างอภิรดี อรุณพิทกัษ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงเรือ่งดงักลา่วให้
ที่ประชมุทราบ 
 
  นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการส าหรบัปี 2562 ที่ผ่านมา 
บรษัิทมีขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจ านวน 23.06 ลา้นบาท ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 
จึงไดม้ีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น ใหพ้ิจารณาอนุมัติ ใหง้ดการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และงดการจัดสรรก าไรสุทธิ 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ซึ่งสอดคลอ้งกับมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้ที่ 46 ของขอ้บงัคบัของบริษัทที่ก าหนดหา้มจ่ายเงินปันผล 
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเนื่องจาก 
บรษัิทมีผลขาดทนุสทุธิประจ าปี จึงไมต่อ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้ที่ 48 ของขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่น
หนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5%) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุ
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10%) ของทนุจดทะเบียน โดยเอกสารที่เก่ียวขอ้งไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบั
หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4) 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่ตอ้งการจะซกัถามเพิ่มเติมหรอืไม ่
ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม จากงบการเงิน ปี 2562 บรษัิทมีขาดทนุสะสมเทา่ใด และบรษัิทมีนโยบายหรอืแผนท่ีจะลา้งขาดทนุสะสมไดบ้า้งหรอืไม่ 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ขาดทุนสะสม ณ สิน้ปี 2562 แสดงตัวเลขอยู่ที่ 431 ลา้นบาท ส าหรบัแผนในการบริหารจัดการขณะนี ้ยังอยู่ใน
กระบวนการที่ผูบ้ริหารและทีมงานที่เก่ียวขอ้งท าการพิจารณา ตอ้งยอมรบัวา่ผูบ้ริหารตระหนกัถึงสิ่งนีค้่อนขา้งมาก พยายาม
มองและวิเคราะหว์า่บรษัิทจะท าสิ่งนัน้ใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างไร ผูบ้รหิารวิเคราะหว์า่ขอ้ดี ขอ้เสยี ท าไดห้รอืท าไมไ่ด ้ถา้สามารถที่จะ
ท าไดแ้ลว้จะติดปัญหาอะไรหรอืไมใ่นอนาคต โดยยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพื่อการตดัสนิใจ 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ส  าหรบัขาดทนุสะสมในดา้นภาษีบรษัิทไดใ้ชป้ระโยชนท์างดา้นท่ีบรษัิทขาดทนุสะสมดว้ยหรอืไม ่
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ บรษัิทมีการน าไปใชอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม หากลา้งขาดทนุสะสมแลว้ บรษัิทจะไมส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนท์างภาษี ใช่หรอืไม่ 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ สามารถท าไดค้ะ่ 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ผูถื้อหุน้ก็ไม่ไดร้บัเงินปันผลมาหลายปี บริษัทมีขาดทนุสะสมอีก 500 ลา้นบาท ตอ้งรออีกก่ีปีจึงจะลา้งขาดทนุใหห้มด
ไป 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ บรษัิทพยายามดอูยา่งรอบคอบมาโดยตลอด และเขา้ใจความกงัวลของผูถื้อหุน้ ทัง้นีบ้รษัิทจะพยายามปรบัปรุงอยา่ง
เต็มที่ 
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  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชุมมีค าถามที่ตอ้งการจะซกัถามเพิ่มเติมหรอืไม ่
เมื่อไม่ปรากฏค าถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมายส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลและงดจดัสรรก าไรสทุธิ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี ้ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 นายวรวิทย ์ชวนะนนัท ์รองประธานกรรมการ ขอใหน้ายจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนชีแ้จงเรือ่งดงักลา่วใหท้ี่ประชมุทราบ 
 
  นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล เป็นตัวแทนคณะกรรมการแจ้งช่ือกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  ดังนี ้       
1) นายบณัฑรู สภุคัวณิช ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 2) นายวิทยา ชวนะนันท์ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท               
3) นายวชัระ ชวนะนนัท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายสวนปาลม์ 
พรอ้มทัง้ ไดเ้รยีนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่นออกไปรอนอกหอ้งประชมุก่อนเริม่พิจารณา  
  
  จากนัน้ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่ ภายใตม้าตรา 71 ของพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้ที่ 18 ของขอ้บงัคบัของบรษัิท ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก 
โดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง  
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก 
จากต าแหนง่ กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหนง่อีกก็ได ้
 

ทัง้นี ้จากกระบวนการคดัเลอืกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งรอบคอบแลว้ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ ์และผลการปฏิบตัิงานที่
ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ไดม้ีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ 
ที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นีก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ทา่น
ดงักลา่วมาขา้งตน้ มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถว้น ทัง้ในดา้นคณุวฒุิ ประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของบริษัท จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึน้ได้ รวมถึงยังมี 
ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผา่นมาอย่างมีประสทิธิภาพอีกดว้ย โดยขอ้มลูและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการ

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 712,000,214 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 712,000,214 100.0000 
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ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระและไดร้บัการเสนอใหแ้ต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหมอ่ีกวาระหนึ่งไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้
พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5) 

 
  ส าหรบัในสว่นของกรรมการอิสระ บริษัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษัิทเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่า
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กลา่วคือ 
 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี ้โดยนับรวม 
การถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย) 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  (ทั้งนี  ้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท) 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ  
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ 
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของ  
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปี (ความสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือ  
รับความช่วยเหลือทางการเงิน  ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  ค ้าประกัน  การให้สินทรัพย์ 
เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญา 
มีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัท  
หรอืตัง้แตย่ี่สบิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่) 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริ ษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้  
ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มี  
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สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
ที่มีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน  
ของบรษัิท 

 
  จากนัน้ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีค าถามที่ตอ้งการจะซักถามเพิ่มเติม
หรอืไม ่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ตามรายละเอียดคณุวชัระ ชวนะนนัท ์ท่านอาย ุ55 ปี ด ารงต าแหน่งมา 33 ปี หมายความวา่ท่าน ด ารงต าแหน่งตัง้แต่
เริม่ก่อตัง้ใช่หรอืไม ่
นายจีรพันธ ์อัศวะธนกุล 
ค าตอบ ตัง้แตอ่าย ุ22 ปีเลยครบั ทา่นท างานที่สวนปาลม์ ท่านถึงไดเ้ป็นผูจ้ดัการฝ่ายสวนปาลม์ครบั ท่านดแูลดา้นสวนปาลม์
มาตลอด 
 
  จากนัน้ นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดส้อบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีค าถามที่ตอ้งการจะซกัถามเพิ่มเติม
หรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏค าถาม จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นรายบคุคล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแต่งตัง้กรรมการดงัรายนามขา้งตน้ทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง

ต าแหนง่กรรมการของบรษัิท ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามที่เสนอทกุประการ  
 

1) นายบณัฑรู สภุคัวณิช ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 712,000,214 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 712,000,214 100.0000 

 
  2) นายวิทยา ชวนะนนัท ์ด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการและเลขานกุารบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 712,000,214 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 712,000,214 100.0000 

 
  3) นายวชัระ ชวนะนันท์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายสวนปาลม์ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 712,000,214 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 712,000,214 100.0000 

 
  จากนัน้ นายวรวิทย ์ชวนะนนัท ์จึงไดเ้รยีนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้หอ้งประชมุเพื่อเขา้สูว่าระถดัไป 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรยีบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิท
จดทะเบียนอื่นในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และผา่นการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ภายหลงั
จากที่ไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ จึงไดม้ีมติเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท 
ประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับที่อนุมัติไวใ้นปี 2562 โดยไม่รวม
คา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส) 

ต าแหน่ง ปี 2563 (ส าหรับขออนุมัติในปีนี้) ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการบรษัิท  55,000 55,000 52,500 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  55,000 55,000 52,500 

กรรมการอิสระ  45,000 45,000 42,500 

กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร  45,000 45,000 42,500 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 

ต าแหน่ง ปี 2563 (ส าหรับขออนุมัติในปีนี้) ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการบรษัิท  25,000 25,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 25,000 25,000 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร  20,000 20,000 20,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  20,000  20,000  20,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  15,000  15,000 15,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 - - 
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  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท 
ประจ าปี 2563 ทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6) 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่ตอ้งการจะซกัถามเพิ่มเติมหรอืไม ่
ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม สว่นของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เพิ่มมานัน้ เป็นท่านใหม่ หรอืวา่ชุดเดิมแตด่  ารงหลายต าแหนง่ ในกรณีที่มีหลาย
ทา่นด ารงหลายต าแหนง่ มีการรบัเงินอยา่งไร มีบ าเหน็จหรอืไม ่
นายวิทยา ชวนะนันท ์รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท 
ค าตอบ ค่าตอบแทนรายไตรมาสเป็นการรบัในต าแหนง่กรรมการบริษัท ส่วนค่าเบีย้ประชมุรบัตามการประชมุแต่ละคณะและ
ไมม่ีบ าเหน็จ 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านนั่งหลายต าแหน่งหรือไม่ เนื่องจากปีนีม้ีเพิ่มขึน้มา  และกรรมการอิสระมีครบ 3 ท่าน
หรอืไม ่
นายวิทยา ชวนะนันท ์รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท 
ค าตอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 1 ท่าน และผูบ้รหิารของบรษัิท และกรรมการอิสระมีครบ 3 
ทา่น ตามขอ้ก าหนด 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่จะตอ้งการซกัถามเพิ่มเติมหรอืไม ่
และไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 ดังกล่าวขา้งตน้ 
โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าวงดออกเสียงในวาระนี ้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติ การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ า ปี  2563 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาท โดยไมร่วมคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ตามรายละเอียด
ที่ระบใุนตารางคา่ตอบแทนขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 
มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 

ของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมาประชุม 
เห็นดว้ย 709,000,214 99.5758 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 3,000,000 0.4213 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 712,000,214 100.0000 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช  ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าภายใต ้
มาตรา 120 ของพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้ที่ 40 ของขอ้บงัคบัของบรษัิท 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ด าเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่ง ที่ประชุม
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คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ไดม้ีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาแต่งตัง้นายพิสิฐ ทางธนกุลผูส้อบบัญชี 
รบัอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรือ นางสาวนนัทิกา  
ลิม้วิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี 
ของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเ งิน 
ของบริษัท (รวมทัง้งบการเงินรวม) ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีรายนามดงักล่าวมาขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 
 
  ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ 
เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 2,450,000 บาท ดงัรายละเอียดประกอบ 
การพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ที่ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชุม
ครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7) 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่ตอ้งการจะซกัถามเพิ่มเติมหรอืไม ่
ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม อยากทราบ ข้อดีของการเลือก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 บริษัทมี
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกอยา่งไร 
นายบัณฑูร สุภคัวณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ค าตอบ ส  าหรบัเกณฑ์ในการพิจารณานั้น เริ่มต้นตั้งแต่การจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีให้ดูแลงานทางด้านนี ้บริษัทมี
มาตรฐานว่าจะคดัเลือกผูส้อบบญัชีอย่างไร บริษัทวางหลกัการมาแลว้ตัง้แต่ตน้ และที่ส  าคญัคือการที่ผูส้อบเสนอเขา้มาใน
วงเงินท่ีแตกตา่งกนั ถา้เป็นบรษัิทท่ีมีช่ือเสยีงนัน้ ขอใหค้ณุอภิรดีไดร้วบรวมเหตผุล วา่บรษัิทใหมท่ี่จะเขา้มาเสนอมีอะไรเพิม่เติม
หรอืไม ่มีหลกัเกณฑห์รอืผลการด าเนินงานอยา่งไร  
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ เกณฑใ์นการพิจารณาผูส้อบบญัชี ในแต่ละปี บรษัิทมีการเปรียบเทียบจากหลายๆราย ทัง้ local และ big firm แต่ที่
บริษัทใหค้วามสนใจ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เนื่องจาก 1. มาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรบั 
ทัง้ในเรือ่งของความเช่ียวชาญ ความแม่นย าในเรื่องของมาตรฐาน 2. การพิจารณาเปรยีบเทียบในเรื่องของราคา 3. พิจารณา
ในเนือ้งาน และผลงานที่บริษัทใชบ้ริการต่อเนื่อง เช่น ผูต้รวจสอบบญัชีที่มีช่ือเสียงก็จะมีการน าเสนอ การสอน และใหค้วามรู้
ทางบญัชีที่คอ่นขา้งแมน่ย า 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม บรษัิทก าหนดหรอืไมว่า่ตอ้งเป็นบรษัิทท่ีรบัสอบบญัชีในระดบั Big 4 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ บรษัิทไม่มีขอ้ก าหนดวา่ผูส้อบบญัชีตอ้งมาจาก Big 4 บรษัิทใชเ้กณฑใ์นการคดัเลอืกตามที่กลา่วเมื่อครู ่ประกอบกบั
ผูส้อบบญัชีที่จะลงนามในบริษัทมหาชน จะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยซ์ึ่งถา้เป็น Big 4 ก็จะมี
ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุาตทางตลาดหลกัทรพัย ์หลายทา่นและคอ่นขา้งที่จะหมนุเวียนไดส้ะดวก 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม คา่สอบบญัชีมีขอ้เสนอแตกตา่งกนัหรอืไมร่ะหวา่ง Local กบั Big 4 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ดว้ยคณุภาพ สง่ผลใหค้า่สอบบญัชีมีความแตกตา่งกนั 
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นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม การที่บริษัทใช ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด  ไปนานๆจะมีปัญหาหรือไม่ เพราะทราบว่าบาง
บรษัิทจะตอ้งเปลี่ยนทกุๆก่ีปี เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในหลายๆอย่าง เพราะบางทีบรษัิทใชบ้รษัิทผูส้อบบญัชีเดิมไปนานๆจะมี
ความคุน้เคยมากเกินไป อาจไมเ่ป็นอิสระ 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ก.ล.ต.ปรบัเกณฑห์มุนเวียนผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานสากล บริษัทจดทะเบียนตอ้งเปลี่ยนผู้สอบบญัชีเมื่อครบ 7 ปี 
และเวน้วรรคผูส้อบบญัชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมเปลีย่นเมื่อครบ 5 ปี และเวน้วรรค 2 ปี เพื่อการสง่เสรมิความเป็นอิสระ และสรา้ง
ความเช่ือมั่นใหผู้ล้งทนุในการใชร้ายงานทางการเงินในการตดัสินใจลงทนุ เริ่มบงัคบัใช ้1 มกราคม 2562 ส  าหรบัค าถามว่า 
หากใชผู้ส้อบบญัชีเดิมแลว้จะยงัคงมีความเป็นอิสระ หรอือาจมีผลประโยชนห์รอืไมน่ัน้ ตามมาตรฐานแลว้ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมี
จรรยาบรรณในการเก็บรกัษาขอ้มลูของบรษัิทไมน่ าไปเปิดเผยหรอืเผยแพรใ่นทกุกรณี 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ในปี 2563 มีค่าสอบบญัชีเท่ากบัปีก่อน อยากทราบว่าบริษัทผูส้อบบญัชี มีการขอปรบัค่าสอบบญัชีเพิ่มหรือไม่ หรือ
บรษัิทท าการตอ่รองราคาลงใหเ้ทา่กบัก่ีปีก่อน 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ส  าหรบัปี 2563 ผูส้อบบัญชีไม่ไดม้ีการขอเพิ่มค่าสอบบัญชี เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทมีการวางแผนการท างาน
รว่มกันตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2562 ระหว่างผูส้อบบัญชีและฝ่ายบญัชี เพื่อลองรบัมาตรฐานใหม่ และลดปริมาณงานที่มันจะ
เพิ่มขึน้ มีการเจรจา ตกลง และเตรยีมงาน สง่ผลใหค้า่สอบบญัชีในปี 2563 อยูท่ี่เทา่เดิม 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ขอแนะน า ส าหรบัวาระ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อความโปร่งใส ส าหรบักรรมการที่มีส่วนได้เสียที่จะต้องไม่
ลงคะแนนเสียง อยากใหช้่วยแสดงรายละเอียดดว้ย จะไดรู้ว้่างดออกเสียงจริง เพราะหลายบริษัทเมื่อถึงวาระนีก้รรมการที่มี
สว่นไดเ้สยีสามารถลงคะแนนได ้ส าหรบัท่ีนี่มีประกาศขอ้ก าหนดวา่ใหง้ดออกเสยีงก็ควรแสดงรายละเอียดใหเ้ห็นดว้ย  
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ส  าหรบัวาระนี ้มีขอ้ก าหนดใหต้อ้งไดค้ะแนนเสียงในสดัสว่นไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ของผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดที่มี
สทิธิออกเสียง โดยทา่นกรรมการ 1 ใน 8 ท่าน เป็นกรรมการท่ีไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการ ซึ่งท่านถือหุน้จ านวน 3 ล้านหุน้ หรือ
มีเสยีง 3 ลา้นเสยีง ซึ่งทา่นก็งดออกเสียงตามขอ้ก าหนดที่ก าหนดแลว้ ตามผลคะแนนท่ีแสดงส าหรบัวาระนี ้คือ งดออกเสียง 3 
ลา้นเสยีง 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม อยากใหห้มายเหตรุายละเอียดอย่างย่อไว ้ว่าท่านกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียงดออกเสียงในวาระนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
วา่ทา่นไดป้ฏิบตัิแลว้ 
นางอภริดี อรุณพิทักษกุ์ล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ค าตอบ ขอรบัขอ้เสนอไว ้เพื่อปรบัปรุงในครัง้ตอ่ไป 
 
  เมื่อไมป่รากฏค าถามแลว้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 ของบรษัิทดงักลา่วขา้งตน้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีง
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ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 712,000,214 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม 712,000,214 100.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

 นายบณัฑรู สภุคัวณิช เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไมม่ีการลงมติ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ปี 2563 เกิดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท าใหเ้กิดมาตรการต่างๆเพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรค เช่น 
การท างานจากที่บา้น (Work from home) เกิดการเดินทางและการขนสง่นอ้ยลง คาดวา่จะสง่ผลกระทบอยา่งไรบา้ง และคิดวา่
นโยบายพลงังานทดแทนอย่างบี 10 หรอืบี 100 จะเติบโตไดแ้ค่ไหน อีกทัง้บี 10 อาจจะใชว้ตัถดุิบอย่างอื่นแทนน า้มนัปาลม์ได ้
บรษัิทมีความกงัวลหรอืคิดวา่แนวโนม้ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ บริษัทไม่ไดพ้ึ่งพาบี 10 เนื่องจากไม่ไดผ้ลิตไบโอดีเซล แต่บริษัทตอ้งการทราบว่ารฐับาลจะมีนโยบายไปในทิศทางใด 
ซึ่งบริษัทคาดว่าต้องมีการปรบัสมดุลของน ้ามันปาล์มโดย 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่1 เก่ียวกับการปรับสมดุลน ้ามันปาลม์เอง
ภายในประเทศ คือ การใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซือ้น า้มันปาลม์ดิบเพื่อดูดซบัอุปทานส่วนเกิน หรือ
อาจจะเพิ่มการใช้น า้มันไบโอดีเซล วิธีที่2 เก่ียวกับการส่งออก ส าหรบัค าถามที่ว่าอุตสาหกรรมน า้มันปาลม์จะกลายเป็น
อุตสาหกรรมที่ตอ้งพึงระวงั (Sunset Industry) หรือไม่ สิ่งที่ตอ้งพึงระวังของเกษตรอุตสาหกรรมจะหมายถึงภาวะที่ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไม่ไดม้ีมากเท่าที่ควร แต่จะมีจงัหวะที่อปุสงคเ์พิ่มขึน้ ท าใหอ้ปุทานเพิ่มขึน้ตาม จนกระทั่งอปุทานเพิ่มขึน้
เกินกวา่อปุสงค ์ผูผ้ลติจึงตอ้งรอจงัหวะที่อปุสงคจ์ะเพิ่มขึน้มาสมดลุกบัอปุทาน อยา่งไรก็ตามสงัคมเกษตรอยูใ่นภาวะที่ถดถอย
ลงอยา่งต่อเนื่อง จึงไมม่ีโอกาสที่อปุทานจะเพิ่มขึน้อยา่งไม่สิน้สดุโดยเฉพาะน า้มนัปาลม์ ค าถามตอ่มาที่วา่ อตุสาหกรรมปาลม์
จะสามารถแขง่ขนักบัถั่วเหลืองไดห้รือไม่ การปลกูถั่วเหลืองท าลายพืน้ที่ป่าไปพอสมควรแลว้เช่นกนั ไม่ตา่งกบัการปลกูปาลม์
น า้มนั ดงันัน้ สดุทา้ยแลว้อปุทานของถั่วเหลอืงที่เพิ่มขึน้จะมีจดุสิน้สดุเหมือนกบัปาลม์น า้มนั แมเ้กิดความไมส่มดลุของอปุสงค์
และอปุทานในอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ แต่คาดว่าจ านวนประชากรที่มีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยดูดซบั
อปุทานสว่นเกินไดใ้นอนาคต (หากไมม่ีปัจจยัอื่นมากระทบ) โดยสรุปแลว้บรษัิทตอ้งมีการปรบัตวัใหอ้ยู่รอดในช่วงเฝา้ระวงัเพื่อ
การเติบโตที่ดีในระยะยาว 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ความเป็นไปไดข้องโอกาสในการส่งออกน า้มันปาล์มดิบเป็นอย่างไร เนื่องจากราคาน า้มันปาลม์ดิบต่างประเทศ 
(มาเลเซีย) ต ่ากวา่ในประเทศไทยมาก อีกทัง้ประเทศไทยยงัมีการแขง่ขนัสงูในอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ โดยเฉพาะในขณะนีท้ี่
เงินบาทยงัมีแนวโนม้แข็งค่า นอกจากนีร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบต่างประเทศที่ต  ่ากว่าในประเทศจะท าใหเ้กิ ดการน าเขา้น า้มัน
ปาลม์ดิบหรอืไม ่บรษัิทมีมมุมองอยา่งไร 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ เช่ือว่าหลายท่านคงคิดว่าท าไมบริษัทยงัไม่ไดก้ าไรในช่วงที่ราคาน า้มนัปาลม์ดิบสงู แต่บริษัทท าธุรกิจเป็นโรงสกัด
น า้มนัปาลม์ดิบ ซึ่งจะมีก าไรมากในช่วงที่ราคาสินคา้ต ่า กล่าวคือเป็นช่วงที่มีปริมาณผลปาลม์ออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก 
บรษัิทสามารถใชป้ระโยชนจ์ากโรงงาน (Utilization) ในดา้นก าลงัการผลติไดด้ี สง่ผลใหบ้รษัิทไดก้ าไรสว่นเพิ่ม (Margin Profit) 
ส  าหรบัการสง่ออก ในขณะนีร้าคาน า้มนัปาลม์ดิบในประเทศมีการปรบัตวัลดลง แตร่าคาในตา่งประเทศ (ราคาสง่ออก) ปรบัตวั
สงูขึน้ ซึง่ท าใหส้ว่นตา่งของราคาในประเทศและตา่งประเทศใกลเ้คียงกนัมากขึน้ อยา่งไรก็ตามระดบัสต็อกของน า้มนัปาลม์ดิบ
ในประเทศจะเป็นตวัที่บ่งบอกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งออก โดยเมื่อสต็อกของน า้มนัปาลม์ดิบเริ่มสงูมากจนราคาขาย
ต ่าลงและไมคุ่ม้คา่ตอ่การขายสนิคา้ในประเทศ จะท าใหม้ีการปรบัราคารบัซือ้ผลปาลม์ลง และท าใหเ้กิดการสง่ออกสนิคา้ได ้
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นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม อย่างที่ทราบกนัว่าราคาผลปาลม์ตกต ่า บางครัง้เกิดการเรียกรอ้งใหป้ระกันราคาและชดเชยรายได ้บริษัทมีมุมมอง
อยา่งไร และสนบัสนนุการประกนัราคาหรอืไม่ 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ คาดวา่รฐัมีทางเลอืกสองทางคือ ปลอ่ยตามเสร ีซึง่สิง่ที่จะตามมาคือการสง่ออกแตอ่าจท าใหร้าคาผลปาลม์ตก หรอืถา้
ไม่ยอมใหม้ีการส่งออก อาจตอ้งเพิ่มการใชบ้ี10 กับรบัซือ้เพื่อน าไปผลิตไฟฟ้า ส่วนการประกันราคานัน้ ที่ผ่านมากระทรวง
พาณิชยไ์มไ่ดป้ระกนัราคาแตเ่ป็นการประกนัรายได ้ซึง่เป็นการใชง้บประมาณที่จ่ายตรง ท าใหร้าคาโดยรวมเพิ่มขึน้แตต่อ้งไมส่งู
เกินจนลดความตอ้งการในดา้นอื่น 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม สนใจท าโซลาร ์โซลารฟ์ารม์ โซลารฟ์ลู เพื่อลดคา่ใชจ้่ายและเพิ่มรายไดห้รอืไม่ 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ ทางดา้นพลงังานทดแทนนัน้เป็นวิสาหกิจชมุชน ตอ้งมีเอกชนและชาวบา้นเขา้รว่ม ซึง่อาจไมไ่ดเ้กิดขึน้ง่ายนกั 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
ค าถาม ปีนีต้ัง้เปา้ไวอ้ยา่งไรบา้ง 
นายกฤษดา ชวนะนันท ์กรรมการผู้จัดการ 
ค าตอบ คงตอ้งติดตามสถานการณใ์นไตรมาสที่ 3 และ 4 ว่าจะเป็นอยา่งไร โควิด-19จะกลบัมาหรอืไม่ โดยบรษัิทจะพยายาม
เต็มที่ 

 
 
เนื่องจากไมม่ีผูส้อบถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงปิดการประชมุ เวลา 15.35 น. 

 
 

 

 
 
 


